



รายงานแนวโน้มธุรกิจภาคเหนือ

กันยายน 2547

โครงการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและนักธุรกิจภาคเหนือ



รายงานแนวโน้มธุรกิจภาคเหนือ
“โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ
ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและนักธุรกิจ”¹
(Economic/Business Information Exchange Program)

สรุปภาพรวม

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดว่าผลประกอบการในช่วงครึ่งหลังปี 2547 จะขยายตัวในเกณฑ์ดี แต่อาจมีอัตราต่ำกว่าที่ได้ประมาณการไว้เดิม เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลายครั้งติดต่อกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และต้นทุนของธุรกิจที่ไม่สามารถผลักภาระให้ผู้บริโภคได้เต็มที่ เนื่องจากภาวะการแข่งขันมีสูง และการระบาดของไข้หวัดนก สำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ผ่านมา ไม่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการมากนัก เนื่องจากเป็นไปตามที่ผู้ประกอบการคาดการณ์ไว้ และเตรียมแผนรองรับไว้แล้ว แต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมในบางภาคเศรษฐกิจคาดว่าจะยังขยายตัวได้ดี ทำให้ผลประกอบการโดยรวมไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าวมากนัก อาทิ การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐและเอกชน การใช้จ่ายของรัฐบาล การท่องเที่ยว และการส่งออก

1. การบริโภค

แนวโน้มการบริโภคของภาคเหนือเริ่มมีสัญญาณชะลอลง จากปัจจัยเสี่ยงที่กระทบความเชื่อมั่น และกำลังซื้อของผู้บริโภค เช่นราคาน้ำมันที่อยู่ในเกณฑ์สูง และการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก แต่อย่างไรก็ตามคาดว่าจะไม่ชะลอตัวมากนัก เนื่องจากได้รับแรงกระตุ้นจากการปรับลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์ การทยอยนำรถยนต์รุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดในช่วงปลายปี และการใช้จ่ายเพื่อเตรียมการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรในช่วงต้นปีหน้า

2. การลงทุน

การลงทุนก่อสร้างขยายตัวต่อเนื่อง จากงานก่อสร้างภาครัฐ เป็นสำคัญ โดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในจังหวัดหลัก ทำให้มีภาคเอกชนมีการลงทุนใน Concrete plant ลอย เพื่อรองรับโครงการเหล่านี้ นอกจากนี้ยังมีการลงทุนในธุรกิจขนส่ง การขยายสาขา

¹ จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ประกอบการในภาคเหนือ จำนวน 43 ราย เดือนกันยายน 2547

ธุรกิจบริการ และการขยายกำลังการผลิตเครื่องดื่ม อย่างไรก็ดี การลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์
ชะลอลง

3. การส่งออก

แนวโน้มการส่งออกในช่วงหลังของปีคาดว่าขยายตัวดี จากคำสั่งซื้อของ
อุตสาหกรรมส่งออกส่วนใหญ่ โดยเฉพาะสินค้าที่มี Niche market อาทิ เซรามิก ซึ่งเร่งตัวจาก
การใช้นโยบายเชิงรุก โดยยกระดับสินค้าก้าวสู่ระดับสากล ทำให้สามารถขยายตลาดได้เพิ่มขึ้น
ในขณะที่สินค้าที่ต้องแข่งขันกับจีนสูงมีแนวโน้มชะลอตัว เนื่องจากประสบปัญหาการแข่งขัน
ด้านราคา เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้า

4. การจ้างงาน

ภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังไม่ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน ยกเว้นธุรกิจบริการ
ที่ต้องการแรงงานที่มีทักษะเฉพาะด้านบริการและภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัว
ของธุรกิจที่มีจำนวนมากขึ้น และภาคการลงทุนก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ในส่วนของแรงงาน
ที่มีฝีมือ

5. การผลิตและปัจจัยการผลิต

เกษตรกรรม

ผลผลิตลำไยในปี 2547 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่าร้อยละ 30 แต่คาดว่ารายได้ที่
เกษตรกรจะได้รับจะใกล้เคียงกับปีก่อน เนื่องจากราคายังอยู่ในระดับต่ำ แต่ได้รับความช่วย
เหลือจากทางการ ด้วยการเปิดประมูลเพื่อเป็นตัวแทนรับซื้อลำไยสดแปรรูปเป็นลำไยอบแห้ง
ซึ่งทำให้เกษตรกรสามารถได้รับเงินเร็วกว่าทุกปี อีกทั้งช่วยประหยัดต้นทุนในการบรรจุ

สำหรับผลกระทบจากการระบาดของไข้หวัดนก คาดว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่
รายย่อยจะมีจำนวนลดลง เนื่องจากขาดทุนในการดำเนินงาน และขาดแคลนเงินลงทุนในการ
ปรับเปลี่ยนฟาร์มเป็นระบบปิด

โรงแรมและการท่องเที่ยว

ผลประกอบการของธุรกิจบริการคาดว่าขยายตัวในเกณฑ์ดี จากอัตราการจอง
ล่วงหน้าที่อยู่ในเกณฑ์สูง ตามแรงสนับสนุนการส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์และการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของทางการ การจัดประชุมสัมมนาทั้งภาครัฐและเอกชน สำหรับการ

ระบอบของใช้วัตถุดิบ และสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจบริการมากนัก

อสังหาริมทรัพย์

ภาวะการซื้อขายบ้านจัดสรร และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ยังขยายตัวในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะบ้านพร้อมที่ดินราคาตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป ขณะที่ราคาต่ำกว่า 1-2 ล้านบาท มีจำนวนมากจึงประสบการแข่งขันสูง

การเงิน

ในครึ่งหลังของปี 2547 คาดว่าธุรกิจให้บริการสินเชื่อ จะขยายตัวต่อเนื่องจากปีก่อน จากการทยอยนำรถยนต์รุ่นใหม่ออกสู่ตลาด ทางด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงมีความชัดเจนขึ้น และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ดีขึ้น

ต้นทุนการผลิตและราคา

ต้นทุนการผลิตโดยรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลายครั้งติดต่อกัน และค่าแรงงานในบางภาคธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่สามารถผลักภาระไปยังผู้บริโภคได้มากนัก เนื่องจากภาวะการแข่งขันค่อนข้างสูง

แหล่งเงินทุนและอัตราดอกเบี้ย

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นไปตามสิ่งที่ธุรกิจคาดการณ์และเตรียมปรับตัวไว้แล้ว ประกอบกับสถาบันการเงิน และธุรกิจสินเชื่อ (non-bank) ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยตามทางด้านธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ไม่ค่อยได้รับผลกระทบเช่นกัน เนื่องจากส่วนใหญ่พึ่งพาแหล่งเงินทุนจากกำไรสะสมของธุรกิจที่มีอยู่ และธุรกิจเช่าซื้อส่วนใหญ่คิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ ทำให้ลูกค้าให้ความสำคัญกับระยะเวลาผ่อนชำระมากกว่า

ส่วนวิชาการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

ตุลาคม 2547